



ตรวจสอบพฤติกรรมในจอ ของ สายลับ 007 ที่เป็นภัยต่อคนดู



เชื่อว่าผู้ชายหลายคนฝันอยากเป็นเหมือน "เจมส์ บอนด์" พระเอกสายลับ 007 ที่ทั้งหล่อ ทั้งเก่ง และไม่เคียดขาดสาวสวยข้างกาย และคงปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าพฤติกรรมของสายลับคนเก่งที่สะท้อนผ่านจอภาพยนตร์มาหลายสิบปีมีอิทธิพลต่อคนดู โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับ

ล่าสุดก็มีทีมนักวิจัยด้านสุขภาพทำการสำรวจบทบาทและพฤติกรรมต่างๆ ของพระเอกสายลับ 007 ในภาพยนตร์ "เจมส์ บอนด์" ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่อาจมีอิทธิพลหรือส่งผลให้คนดูเลียนแบบไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

ทั้งนี้ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารควบคุมยาสูบ (Tobacco Control) ระบุว่า ถึงแม้เจมส์



บอนด์ จะเลิกสูบบุหรี่มาแล้ว 14 ปี แต่พระเอกคนเก่งก็ยังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับผลร้ายจากบุหรี่ เนื่องจากสาวสวยข้างกายหรือสาวสวยที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับยังไม่หยุดพันควัน

“นั่นก็หมายความว่า บอนด์ยังตกอยู่ในความเสี่ยงสูงของการเป็นผู้สูดควันบุหรี่มือสอง โดยมีอยู่ตอนหนึ่งที่หญิงสาวที่เพิ่งหลับนอนกับบอนด์จุดบุหรี่สูบ แล้ววางที่เขี่ยบุหรี่บนอกอันเปลือยเปล่าของบอนด์ด้วย” ข้อความหนึ่งในรายงาน

ทีมนักวิจัยยังระบุในรายงานด้วยว่า ถึงแม้ปัจจุบันในภาพยนตร์ภาคต่างๆ ของเจมส์ บอนด์ จะมีฉากสูบบุหรี่ลดน้อยลง แต่ถึงกระนั้นการมีอยู่ของเนื้อหาหรือฉากดังกล่าวก็ยังเป็นปัญหา หากมองในแง่มุมมองที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ยิ่งนี้เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้มีการลดฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ลงอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของทีมวิจัยชุดนี้พบว่า สายลับ 007 มีฉากสูบบุหรี่เยอะที่สุดในภาพยนตร์ที่ออกฉายช่วงทศวรรษที่ 1960s โดยมีถึง 5 ใน 6 เรื่องที่ออกฉายในช่วง 10 ปีดังกล่าว ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่แฟนภาพยนตร์ได้เห็นพระเอกบอนด์สูบบุหรี่ ก็คือ “Die Another Day” ที่ออกฉายปี 2545 ส่วนภาพยนตร์ภาค

ต่อของเจมส์ บอนด์ ที่นางเอกของสายลับ 007 สูบบุหรี่น้อยมาก คือ “Skyfall” ที่ออกฉายเมื่อปี 2555

ทีมวิจัยยังพูดถึงพฤติกรรมหลายอย่างของสายลับบอนด์ที่เสี่ยงอันตรายและอาจทำให้อายุสั้นว่า นอกจากสูบบุหรี่แล้วยังมีนิสัยชอบขับรถเร็ว และดื่มเหล้า นอกจากนั้นในผลการศึกษาเมื่อปี 2558 ที่จัดทำโดยนิตยสาร **The Grocer** นิตยสารเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของอังกฤษ ยังพบว่า **แดเนียล เครก** คือพระเอกสายลับ 007 ที่ดื่มเหล้ามากที่สุด โดยเฉลี่ยมีฉากที่เครกยกแก้วขึ้นชมมาร์ตินี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเรื่องประมาณ 20 แก้ว นับแต่

พระเอกหนุ่มชาวอังกฤษได้รับบทเจมส์ บอนด์ ในตอน “Casino Royale” เมื่อปี 2549

เมื่อเปรียบเทียบกับพระเอกเจมส์ บอนด์คนอื่น อาทิ เพียร์ซ บรอสแนน ที่ดื่มเครื่องดื่มมินิเมา โดยเฉลี่ย 12 แก้วต่อเรื่อง หรือ ฌอน คอนเนอร์ ที่ราว 11 แก้วต่อเรื่อง หรือ ทิมอธี คาลตัน ที่ประมาณ 5 แก้วต่อเรื่อง